

ปีที่ ๓๔ ฉบับที่ ๙๐๐๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๗

# ต้นขี้เหล็ก..... สารพัดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

...ปัญญา ไกรทัศน์



นับวันประเทศไทยจะร่อยหรอบำไม้  
ไปทุกวัน การตัดวางป่าไม้อย่างไม่ยับยั้ง  
มือ เป็นส่วนหนึ่งจากการสำรวจครั้งลา  
สุด ป่าไม้ในประเทศไทยมีจำนวนไม้ก  
เปอร์เซ็นต์ของประเทศเสียแล้ว ดังนั้น  
ความแห้งแล้งอย่างน่ากลัวเริ่มคืบคลาน  
เข้ามา ขณะเดียวกันความบ้ำระท่าของ  
อุทกภัยเริ่มคืบคลานเข้ามาเหมือนกัน

ด้วยความเป็นห่วง ต่อสภาพ ในด้าน  
ต่างๆของประชาชนทำให้ กรมพัฒนาที่ดิน  
ในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึง  
กับต้องออกมาแนะนำ ให้ประชาชนปลูกต้น  
ช้เหล็ก

ลองหันมาคิดว่า ทำไมต้องเป็นต้นช้เหล็ก...  
ต้นช้เหล็กเป็นต้นไม้ที่โตเร็ว แถมมี  
ประโยชน์สารพัดเสียอีก ใบอ่อน และช้  
สามารถที่จะใช้เป็นอาหารและยาระบายอ่อนๆ  
พร้อมกันนี้ยัง ปลูกไว้ เป็นแนว กันลมได้ และ  
สามารถที่จะ ปลูกทดแทน บำที่ ถูกถาง จน หมด  
เกลี้ยงได้ ทำให้สภาพป่าดีขึ้น เวลาเดียวกัน  
ตัวลำต้น ของต้นช้เหล็ก นำมาทำเสาเรือน ได้  
อย่างดี แถมนำไปเป็นเครื่องเรือนประเภท  
ต่างๆที่สวยงามอีกมากมายหลายอย่าง

ต้นช้เหล็ก เป็นไม้ที่ปลูกกันในเขตร้อน  
ปลูกเพื่อใช้ไม้ทำพื้นมาเป็นเวลานานแล้ว การ  
ปลูกจำนวนมากก็สามารถทำได้ง่าย และประ  
หยัดมาก โดยการใช้วิธีการหยอดเมล็ด ลงใน  
พื้นที่ที่จะทำการเพาะปลูกโดยตรง

นอกจากนี้ช้เหล็กเป็นต้นไม้ที่มีความต้าน  
ทานต่อการ รุกราน ของ ปลวก ได้ดี พอสมควร  
และโตรวดเร็วมากถ้าได้รับแสงสว่าง อย่างเต็มที่  
เมื่อมีอายุเพียง ๓ ปี จะมีความสูงของลำต้น  
ถึง ๕ เมตร แต่ในเวลาเดียวกันหากมีอายุถึง  
๑๐ ปี ความสูงจะทวีขึ้นไปเป็น ๑๕ เมตรเป็น  
อย่างน้อยตามหลักการทางวิชาการ

การเพาะปลูกต้นไม้ประเภทนี้ สามารถ  
ที่จะตัดเอามา ทำพื้นได้ ในระยะเวลา การปลูก  
เพียง ๒-๓ ปี ซึ่งไม้ช้เหล็ก เป็นไม้ที่สามารถ  
ที่จะแก้ ปัญหา การขาดแคลน เชื้อเพลิง ได้เป็น  
อย่างดี มีกิ่งก้านสาขาแผ่ขยายออกไปได้โดย  
รอนเสียด้วย ที่ดีไปกว่านั้น...สามารถปลูกได้  
กับทุกสภาพของดิน ไม่จำกัดเสียด้วย

เราลองมาดูถึง สภาพเนื้อไม้ว่าเป็น  
อย่างไร

เนื้อไม้ช้เหล็ก มีลักษณะแน่น มีสีเข้ม  
ใช้ทำพื้นได้ดีมาก แต่มีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่า มี  
กลิ่นมากเมื่อยามก่อไฟเท่านั้นเอง ต้นช้เหล็ก  
สามารถที่จะแตกหน่อได้อย่างสม่ำเสมอ โดย  
การแตกหน่อติดต่อกัน ทำให้สามารถที่จะใช้  
ตัดพื้นมาได้เป็นจำนวน ๔-๕ ครั้ง ของลำต้น  
เดียวกันในระยะเวลาที่ไม่นานเกินแรม

ในกรณีที่มีการปล่อยทิ้งไว้จนมีขนาดใหญ่  
แก่นของต้นช้เหล็กจะมีสีเข้ม สวยงามมาก  
อาจจะเป็นสีน้ำตาลเข้ม บางครั้งมีสีเกือบดำ  
สีของเนื้อไม้มีวายเป็นสีแก่อ่อนสลัวกัน เนื้อ  
ไม้ค่อนข้างจะหยาบ แข็งและเหนียวหนักมาก  
และมีความทนทาน แต่ถ้ามีเชื้อโรคบุกคอกแต่ง  
จะกระทำไปค่อนข้างยากสักนิด แต่ทว่าชัดเจน  
ได้อย่างดี

ประเทศไทยของเรา นิยมเอาไม้  
ประเภทนี้มาใช้ในการทำ เสาเรือน ราว  
ดง ตู เครื่องเรือนชั้นดี และอุปกรณ์เฟอร์  
นิเจอร์ชนิดอื่นๆอีก เป็นเวลานานมาแล้ว  
เพียงแต่ว่ายังไม่มีการเก็บเอกสารข้อมูลความ  
เป็นจริงออกมาเท่านั้นเอง

ถ้าเราหันมาดูดอกอ่อนและใบอ่อนเราจะพบ  
ว่ามีการนิยมเอามาแกงเป็นอาหารอย่างที่เราเห็น  
และเคยกินตามร้านอาหารและยังเป็นยาระบาย  
อ่อนๆ แต่เมล็ดฝักและใบของต้นช้เหล็ก จะ  
เป็นพิษต่อหมูก

เพราะฉะนั้นหากบ้านใคร เลี้ยง หมู ไว้  
ต้องสร้างคอก หรือนำไปเลี้ยงให้ห่างจากต้น  
ช้เหล็กให้มากไม่เช่นนั้นจะเป็น อันตราย ต่อ  
หมูกมากและควรกันคอกไม่ให้หมูเข้าไปพ่นพ้าน  
ย่านปลูกต้นช้เหล็ก

การนำต้นช้เหล็กไปปลูก เราสามารถที่  
จะปลูกเป็นแนวกันลมได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้  
เนื่องมาจากสภาพเรือน ยอดมีความหนาที่บ  
ด้วยเหตุนี้ภายใต้ร่มเงาของช้เหล็กจึงมักจะไม่  
ค่อยมีวัชพืชเกิดขึ้น

หากจะนำไปปลูกตามแถบภูเขาที่ถูกถาก  
ถางจนกระทั่งหัวโล้นไปหมดแล้วก็ย่อมจะเป็น



การดี เพราะว่าในการปลูกทดแทนเช่นนี้  
 สามารถที่จะเก็บต้นน้ำลำธารได้เป็นอย่างดี ไม่  
 มีการขาดแคลนสภาพน้ำต่างไปด้วย รักษา  
 ความชุ่มชื้นในดินรวมไปถึงการ บึง กัน การ  
 ชะล้างของกำรพังทลายของดิน อันเกิดจาก  
 ฝนตกในช่วงหน้าฝนและลมที่ พัดกรวโซกมา  
 ได้เป็นอย่างดี

ความเจริญงอก งาม ของต้น ขี้เหล็ก  
 จะเบ่งบานมากขึ้น เมื่อมีการปลูกไปแล้ว  
 ประมาณ ๒-๓ ปี ซึ่งถ้าหากทงวลีกลง  
 ไปถึงความชื้นที่อยู่ใต้ดินข้างล่างได้แล้ว  
 จะเป็นการเติบโตอย่าง รวด เร็ว และ ต่อ  
 เนือง

ต้นขี้เหล็กสามารถปลูกขึ้นได้ เป็นอย่าง  
 ดีในสภาพของดินที่มีความลึกของหน้าดิน สูง  
 ก่อนข้างอุดมสมบูรณ์และมีการระบายน้ำดี แต่  
 ก็ยังมีความสามารถทนทานต่อดิน ที่มีลูกรัง  
 หรือหินปูนปะปนอยู่ได้เหมือนกันเพียงแต่ไม่  
 สวยงามเท่านั้น

ในสภาพประเทศไทย ทุกวันนี้ประสบ  
 ปัญหาการลากถางทำลายป่า โดยเฉพาะอย่าง  
 ยิงทางแถบภาคอีสานรวมไปถึงภาคเหนือ และ  
 ภาคต่างๆ ของประเทศ ปัญหาของประชาชน

ทั่วไปที่ประสบก็คือการขาดแคลนแหล่งน้ำใน  
 การทำมาหากินรวมไปถึงการเลี้ยงชีพ การปลูก  
 ต้นไม้ประเภทนั้นนับว่า เป็น แนว โนม์ อีก แรง  
 หนึ่งที่จะต้านการลักลอบทำลายป่า รวมไปถึง  
 การรณรงค์เพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าที่กำลังสูญพันธุ์  
 ไปทุกวัน จากการทำถูกมนุษย์ล่ารวมไปถึง ป่า  
 ถูกทำลายจนสัตว์ต้องอพยพหนีภัยไป

การเสนอแนะสำหรับต้นไม้ที่น่าจะนำไป  
 ปลูก จึงน่าเป็นสิ่งที่ชาวอีสานที่บ่นว่าแห้งแล้ง  
 จะได้เลิกบ่นกันเสียที แต่ปัญหาตอนนี้อยู่ตรง  
 ที่ว่า หน่วยงานไหนจะเป็นผู้รณรงค์โครงการ  
 อันนี้ เพื่อการอยู่ดีกินดีร่วมเย็นของประชาชน  
 สำหรับอนาคตทั้งใกล้และไกล

แต่อย่างไรก็ตาม ในเขตพื้นที่ที่มีการทำ  
 เหมืองแร่ทางภาคใต้ ที่ถูกทิ้งโล่งว่างเปล่า  
 ที่จะนำไปใช้ปลูกเพื่อเป็นแนวกันลม อีกประ  
 การหนึ่งสำหรับ การรักษาแหล่งน้ำ ในอนาคต  
 ของประเทศไว้ด้วย เพราะนับวันแต่จะหายาก

สน  
 ขน

ภาพการโค่นต้นไม้ของประเทศไทย  
 ถูกปรากฏ บนหน้า หนังสือ พิมพ์ ครึ่งแล้ว  
 ครึ่งแล้ว ไม่มีครึ่งควรวโคที่ปรากฏว่า มี  
 ภาพของการ ปลูกต้นไม้ เป็นแนว ยาวจะ  
 ประทับใจหรือคในอนาคคปรากฏให้เห็น

กรมพัฒนาที่ดิน ลงทุนออกเผยแพร่เพื่อ  
 ให้ข้อมูลแก่ประชาชน เพราะประชาชนที่ทน  
 ทรมานกับสิ่งเหล่านี้ หากจะช่วยกันคนละไม้  
 คนละมือ ก็สามารถที่จะสร้างน้ำให้แน่นชาติ  
 ได้อีกแรงหนึ่ง และรายได้ในการเอาใบและ  
 ยอดขี้เหล็กออกไปขายยังมีเงินได้มาก พอที่จะ  
 เลี้ยงชีพได้ และอย่างน้อยที่สุดรายได้จากการ  
 ขายเสาวเรือนหรือเสาวเข็มต่าง ๆ ก็พอจะเป็น  
 เส้นทางทำมาหากินของประชาชนได้ ไม่มากก็  
 น้อย

แล้วอย่างนี้จะใจเย็นกันอีกหรือ ?